



## มท.งดออกใบอนุญาต'จัดพนัน'

**กรุงเทพธุรกิจ ● ระดมสกัดโควิด-19**  
รมว.มหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ-นายอำเภอ งดออกใบอนุญาตการพนัน "ชนไก่-กัณฑ์ปลา-ชกมวย-แข่งม้า-ชนโค" ป้องกันโควิด-19 ขณะที่ก.ยุติธรรม "ปิดเยี่ยมนักโทษ 14 วัน "วราวุธ" สั่งปิด 14 สวนสัตว์ ซ่อมแซมหลังห้องเที่ยว "วธ." สั่งคุมเข้มร้านเกม-คาราโอเกะ

ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มี.ค.2563 เรื่อง สรุปมาตรการและข้อสั่งการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เกี่ยวกับมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว สถานที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

วานนี้ (18 มี.ค.) พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศ

อ่านต่อหน้า 13

▶ ต่อจากหน้า 16

### มท.

พิจารณางดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัณฑ์ปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ตั้งแต่วันที่ (18 มี.ค.) ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลายลง

โดยในส่วนของกรณีที่ได้พนักงานผู้ ออกใบอนุญาตได้ดำเนินการจัดให้มีการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัณฑ์ปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ไปก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้ได้แจ้งกับผู้ได้รับอนุญาตฯ ช่างต้น ในการงดจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวด้วย

"กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เพื่อป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเข้มงวดที่สุด" รมว.มหาดไทย กล่าว

ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า ตนได้หารือกับกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ให้ญาติงดเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มี.ค. เนื่องจากก่อนหน้านี้มีข้อมูลรายงานว่าญาติผู้ต้องขังบางรายไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคม หลังพบว่าไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและผลตรวจเป็นบวก แต่ยังไม่ขอเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจำแห่งหนึ่ง

"โรงพยาบาลได้ทำการสืบเสาะพฤติกรรมของบุคคลผู้นี้ได้เดินทางไปสถานที่ใดบ้าง จึงพบข้อมูลว่าบุคคลดังกล่าวมาขอเยี่ยมญาติในเรือนจำ แต่เรือนจำอนุญาตให้เยี่ยมผ่านกระจก 2 ชั้น และพูดคุยผ่านระบบโทรศัพท์ ดังนั้นในส่วนของการราชทัณฑ์ยืนยันว่าผู้ต้องขังรายนี้ไม่ได้ติดเชื้อไวรัสแน่นอน"

ทั้งนี้เชื่อว่าญาติผู้ต้องขังจะเข้าใจ โดยปัจจุบันเรือนจำมีผู้ต้องขังทั้งหมด 3.7 แสนคน หากผู้ต้องขัง 1 คนมีญาติเข้าเยี่ยม 2 คน ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีประชาชนได้รับผลกระทบถึง 7.4 แสนคน เมื่อรวมกับจำนวนผู้ต้องขังแล้วจะเกิดผลกระทบสูงถึง 1.1 ล้านคน ทั้งสามหน่วยงานจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มงวดต่อผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพฤติ การงดเยี่ยมญาติ

รมว.ยุติธรรม กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ทั้งเรือนจำ สถานพินิจฯ กรมคุมประพฤติจะต้องถูกคัดกรองทั้งหมด หากมีไข้สูงเกิน 37 องศาฯ นำตัวส่งตรวจ แต่ถ้าอุณหภูมิไม่ถึง 37 องศาฯ จะกักตัวไว้สังเกตอาการ 30 วัน และงดกิจกรรมที่ให้ผู้ต้องขังออกไปทำงานนอกสถานที่ทั้งหมดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนกระแสข่าวผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่ที่มีไข้สูงนั้น เรือนจำได้ตรวจสอบแล้วไม่พบตามที่เป็นข่าว

ขณะที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เปิดเผยถึงมาตรการของ ทส.เช่นกันว่า ตนได้ประสานงานกับทางองค์การสวนสัตว์ในการขอปิดสวนสัตว์ทุกแห่ง 14 วัน

และให้องค์การสวนสัตว์ดำเนินการ ดูแลสถานที่และทำความสะอาด ซ้ำเชื้อ และใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงในพื้นที่หลายส่วนรวมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพ ถือเป็นโอกาสที่ดี

นอกจากนี้ตนได้สั่งการไปยังอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อให้สั่งการไปยังทุกสำนัก ที่ดูแลอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนน้อยมาก บางแห่งไม่มีเลย จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะฟื้นฟูธรรมชาติได้อย่างเต็มที่โดยไม่ได้ปิด แต่ให้ดำเนินการซ่อมแซม จุดบริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก โดยให้ดูว่าตรงไหนปรับปรุงได้ก็ขอให้ดำเนินการ

ดังนั้นในส่วนของการอุทยานฯ จะฟื้นฟูอุทยานฯทุกแห่งให้เต็มที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามา เป็นจำนวนมหาศาลหลังจากที่โควิด-19 ผ่านพ้นไป ดังนั้นเราจะใช้เวลาว่างในช่วง 2-3 เดือนนี้ให้เป็นประโยชน์ และเป็นการใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นส่วนหนึ่งด้วย

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ซึ่งดูแลร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ร้านวิดีโอทัศน์ ให้ประสานผู้ประกอบการเพื่อวางมาตรการและตรวจเข้มในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการดูแลความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ในการให้บริการต่างๆ รวมถึงจุดล้างมือและมีการจัดวางแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือในทุกจุดด้วย

ในส่วนของภูมิภาค มอบหมายให้ สวธ. ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสั่งการให้วัฒนธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านเกม ร้านคาราโอเกะ และร้านวิดีโอทัศน์ ในพื้นที่ด้วย